

# ทูนใหม่'ทีทีเอ'บีจัดประชุมวิสามัญ

- ปลอยข่าวผู้บริหารทำแจ้งหมื่นล.
  - ตลท.สอบซื้อขายหุ้นย้อนหลัง
- ทีทีเอสบ่เข้าป่วนไม่หยุด กลุ่มทูนใหม่ 75 รายรวมหุ้นได้ 10% ยื่นขอให้จัดประชุมวิสามัญหวังให้บริษัทแจกวอร์แรนต์ ส่วนอีกกลุ่มว่อนกล่าวหาผู้บริหารทำแจ้ง ทั้งที่บริษัทมีกำไรสะสม 1.5 หมื่นล้าน ขณะที่ ตลท.สอบทันควัน สกัดปันหุ้น-อินไซด์ เดือนรายย่อยระวังเกมขอพริอกซี่ประชุมแทน

ม.ล.จันทจุฑา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ทีทีเอ รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม บริษัทได้รับหนังสือจากกลุ่มผู้ถือหุ้น 75 ราย อ้างว่าถือหุ้นรวมกัน 72,212,550 หุ้น หรือ 10.19% ต้องการให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยเสนอวาระให้พิจารณาและอนุมัติการออกและการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (วอร์แรนต์) ที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องและเงินหมุนเวียน ซึ่ง

บริษัทจะตรวจสอบความถูกต้อง และจะดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลท.กล่าวว่า ตลท.จะตรวจสอบการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทั้ง 75 รายว่า มีหุ้นจริงหรือไม่ มีการถือครองหุ้นตั้งแต่เมื่อใด พร้อมทั้งตรวจสอบการซื้อขายหุ้นย้อนหลังด้วย ในประเด็นใช้ข้อมูลภายในซื้อขายหุ้น (อินไซด์เตอร์เทรดดิ้ง) และการสร้างราคา หากพบความผิดปกติก็จะส่งข้อมูลต่อให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ต่อไป ทั้งนี้ ตลท.ได้

แจ้งเตือนไปยังสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์ หรือ โบรกเกอร์ ที่มีลูกค้าเป็นผู้ถือหุ้นของทีทีเอมากที่สุด 5 แห่งเพื่อให้เตือนลูกค้าระมัดระวังการนำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (พริอกซี่) มอบสิทธิให้กับบุคคลอื่นไปใช้ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งผู้รับมอบสิทธินั้นสามารถนำไปทำอะไรก็ได้

“ขณะนี้ไม่มีนักลงทุนจากต่างประเทศสอบถามเข้ามา ในกรณีที่มีบุคคลจากหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวข้องด้วย อย่างไรก็ตาม เรื่องธรรมดาภิบาล เป็นเรื่องภายในของ ก.ล.ต.” นายจรัมพรกล่าว

แหล่งข่าววงการเงินเปิดเผยว่า ขณะนี้กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ทีเอทั้ง 2 ฝ่ายคือกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม และกลุ่มทูนใหม่ ได้มีการแย่งชิงพริอกซี่จากรายย่อยเพื่อสนับสนุนเสียงของแต่ละฝ่าย โดยหลังจากกลุ่มทูนใหม่ได้เข้าถึงหุ้นที่ทีเอแล้วกว่า 10% ก็ได้มีการเจรจาผู้ถือหุ้นรายย่อยเพื่อขอพริอกซี่ ให้มอบอำนาจขอเปิดประชุมผู้ถือหุ้น โดยขณะนี้ผู้ถือหุ้นเพิ่มอีก 30 รายยินยอมมอบฉันทะแล้ว ซึ่งคาดว่าจะสามารถเรียกประชุมได้ภายใน 15 วัน

นายมนตรี ศรีไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ.หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตามที่มีข่าวว่าบริษัทเป็นผู้ช่วยรวบรวมหนังสือมอบฉันทะของทีทีเอจากลูกค้านั้น ไม่เป็นความจริง บริษัทไม่ได้เป็นแกนนำในการรวบรวมหนังสือมอบฉันทะใดๆ ทั้งสิ้นและบริษัทได้ประกาศเป็นนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่การตลาด ไม่ให้ความร่วมมือต่อการรวบรวมหนังสือมอบฉันทะที่เป็นการทั่วไปและโดยเฉพาะในกรณีนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม มีนักลงทุนไม่เปิดเผยชื่อส่งหนังสือไปตามสื่อต่างๆ อ้างเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยของทีทีเอที่ยื่นขอเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ระบุว่าไม่ได้มีวัตถุประสงค์เทกโอเวอร์กิจการ แต่ต้องการตรวจสอบผู้บริหาร หลังบริหารงานขาดทุนสะสมกว่า 6 ปี มูลค่ากว่า 1.5 หมื่นล้านบาท ทำให้นักลงทุนไม่พอใจ อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวได้ตรวจสอบข้อมูลบริษัทจากเว็บไซต์ ตลท.พบว่า ทีทีเอไม่ได้ขาดทุนสะสมล่าสุด ยังมีกำไรสะสม 15,568.26 ล้านบาท และยังมีกำไรสุทธิทุกปี เพียงแต่อัตราการทำกำไรปรับลดลง